

# เภัชมหิตลร่วมหารือกับสภาอุตสาหกรรมไทยผลักดันสมุนไพรไทยสู่พืชเศรษฐกิจใหม่



9 พฤศจิกายน 2565

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00-16.00 น. รองศาสตราจารย์ ภก.สุรกิจ นาทีสุวรรณ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าประชุมร่วมกับคณะทำงาน Smart Agriculture Industry (SIA) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นำโดย คุณวิวรรธน์ เหมมณฑาทพ ประธานคณะทำงาน SIA คุณจุลดิษฐ์ ชื่นกำไร ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม และกรรมการ SIA ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นผู้แทนจากบริษัทเอกชนในภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 1012 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย



การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อมองหาแนวทางการร่วมมือในการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานด้านการเกษตรผ่านการส่งเสริมเกษตรแผนใหม่ Agriculture On Demand / Smart Agriculture โดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

โดยมุ่งเน้นที่พืชสมุนไพรไทยที่มีศักยภาพ

เพื่อยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากพืชสมุนไพรของไทยสู่การเป็นเศรษฐกิจใหม่และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ซึ่งในที่ประชุมดังกล่าวนับเป็นโอกาสที่ดีในการที่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ได้นำเสนอศักยภาพและความสามารถของคณะฯ

ในการส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพในหลากหลายรูปแบบ ทั้งนี้ ทางคณะทำงาน

SIA สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้เล็งเห็นศักยภาพของคณะฯ และแสดงความสนใจในความร่วมมือกับคณะฯ

ในการผลักดันอุตสาหกรรมจากพืชสมุนไพร เพื่อตอบสนองนโยบาย Bio-green Circular Economy เป็นอย่างมาก

และวางแผนจะเข้าเยี่ยมชมคณะฯ เพื่อผลักดันให้เกิดความร่วมมืออย่างแท้จริงต่อไป



นอกจากนี้ การประชุมดังกล่าวยังสนับสนุนพันธกิจของคณะฯ ในการเป็นศูนย์กลางให้บริการวิชาการด้านยา

สมุนไพร เครื่องสำอาง และอาหาร เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

และยังตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Goals) ในเป้าหมายที่ 3 คือ

สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย เป้าหมายที่ 8 คือ

ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่มีผลผลิตภาพ

และการมีงานที่เหมาะสมสำหรับทุกคน เป้าหมายที่ 9 คือ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน

ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม เป้าหมายที่ 10 คือ

ลดความไม่เสมอภาคภายในประเทศและระหว่างประเทศ และเป้าหมายที่ 17 คือ

เสริมความแข็งแกร่งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

